

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tổng kết 10 năm thi hành

### Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Công văn số 3662/UBND-NC ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 693/STP-PBGDPLTDTHPL ngày 07/7/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả như sau:

#### I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

##### 1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện

Nhằm đảm bảo triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện theo đúng Kế hoạch tỉnh đề ra, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm và một số văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện (có phụ lục kèm theo). Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch đã đề ra trong năm.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết việc thực hiện được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong 10 năm, UBND huyện đã tổ chức hơn 50 đợt kiểm tra công tác thi hành pháp luật (04 đợt kiểm tra công tác thi hành pháp luật, thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; hơn 46 đợt kiểm tra chuyên ngành và liên ngành). Các ngành chuyên môn và địa phương tổ chức kiểm tra thường xuyên trên các lĩnh vực được phân công. Qua đó, kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, kiến nghị cấp thẩm quyền các vướng mắc phát sinh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực thi hiệu quả.

##### 2. Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Từ tháng 10/2012 đến 31/7/2022, UBND huyện đã tổ chức 05 hội nghị triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật như: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính), Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của

*Nghị định số 59/2012/NĐ-CP*) và tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho 724 lượt lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an huyện, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công an 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn quán triệt nội dung các văn bản quy định có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho tất cả cán bộ, công chức của đơn vị mình. Ngoài ra, UBND huyện đã cử 12 lượt cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện kịp thời công khai, đưa tin các trường hợp vi phạm, các quy định pháp luật mới liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Các ngành chuyên môn của huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, nhất là pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực cho cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và nhận thức của người dân về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương**

Trong thời gian qua, HĐND và UBND huyện chỉ ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và không có ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật.

### **2. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật**

Ngay đầu năm, UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm của địa phương theo nội dung trọng tâm, liên ngành Kế hoạch tỉnh đề ra. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực mình quản lý và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được thực hiện trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương, chủ động triển khai và mang lại những hiệu quả tích cực. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, chỉ đạo.

### **3. Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật**

Theo Đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức chuyên môn và 01 lãnh đạo Phòng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện quản lý ngành, lĩnh vực phân công 01 lãnh đạo và 01 công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đối với UBND cấp xã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương. Tất cả cán bộ công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện được bố trí kiêm nhiệm.

### **4. Việc bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương**

Thực hiện Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017, Thông tư 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định, hướng dẫn chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, HĐND và UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện từ nguồn kinh phí cấp đầu năm cho Phòng Tư pháp (*Năm 2018, 2019: 9 triệu đồng/năm; từ năm 2020 đến năm 2022: 16,2 triệu đồng/năm*); đối với các trường hợp cưỡng chế, UBND huyện sẽ cân đối bố trí từ nguồn thường xuyên của huyện cho công tác này. Đối với các phòng, ban và UBND cấp xã nguồn kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được bố trí từ nguồn hoạt động chi thường xuyên của đơn vị; tuy nhiên, chưa chủ động bố trí từ đầu năm mà chỉ khi có vụ việc phát sinh.

### **5. Công tác phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật**

Chỉ đạo các ngành của huyện tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật tại địa phương theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh (*nay là Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022*). Trong đó, tập trung phối hợp trong tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện theo đúng pháp luật.

## **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP**

### **1. Tính đầy đủ, kịp thời, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành**

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cơ bản đã quy định chặt chẽ, cụ thể, kịp thời và mang tính đồng bộ đối với những vấn đề cần thực hiện

để triển khai công tác thi hành pháp luật, nhằm giúp công tác thi hành pháp luật được thực hiện tốt hơn.

Tuy nhiên, cùng với chính sách tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị thì biên chế chuyên trách thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cấp huyện vẫn chưa đảm bảo. Do đó, Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ (tổ chức, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cấp huyện) không khả thi.

## **2. Những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP**

### *a) Những kết quả đạt được:*

Trong những năm qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền và ngành cấp trên; cùng với sự vào cuộc triển khai kịp thời của các cơ quan, đơn vị, địa phương nên hoạt động này đã đi vào nề nếp. Công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện được kịp thời, đảm bảo nội dung, tiến độ, điều kiện thực hiện; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo định kỳ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch của cấp trên đề ra, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chặt chẽ, khách quan, có phân công rõ ràng theo đúng quy định. Nhờ đó, đã kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Qua công tác theo dõi đã đánh giá được thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, từ đó kiến nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong thời gian đến.

### *b) Những bất cập, hạn chế:*

- *Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật:* Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhất là các văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thường xuyên thay đổi, chưa mang tính ổn định lâu dài. Do đó, gây khó khăn cho cả cán bộ công chức thi hành công vụ và người dân, tổ chức trong việc thực hiện.

- *Điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật:* Chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Cụ thể:

+ *Về tổ chức, biên chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính:* Tại Phòng Tư pháp không có công chức chuyên trách theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã tham mưu lĩnh vực này phải kiêm

nhiệm quá nhiều việc, nhất là trong giai đoạn Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính hiện nay.

Đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương đều kiêm nhiệm, ít được tập huấn chuyên sâu gắn với thực tiễn thi hành luật. Do đó, khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng luật của một số công chức làm công tác tham mưu Chủ tịch UBND các cấp trong công tác theo dõi, thi hành pháp luật còn hạn chế.

+ *Về kinh phí*: Các ngành chuyên môn của huyện và địa phương rất khó khăn trong việc cân đối bảo đảm kinh phí cho công tác này. Do đó, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

- *Công tác phối hợp tổ chức thi hành luật*: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên việc phối hợp giữa cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực với cơ quan quản lý nhà nước về mặt lãnh thổ đôi lúc chưa chặt chẽ.

*b) Nguyên nhân*:

- Hệ văn bản pháp luật ở nước ta đang giai đoạn hoàn thiện. Do đó, việc ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật, nhất là trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thiếu tính ổn định, thường thay đổi, chưa theo kịp thực tiễn.

- Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo địa phương và công chức chuyên môn tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế; chưa quan tâm chỉ đạo, chủ động bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện khác đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác này.

- Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật, nhất là xử lý vi phạm hành chính có phạm vi rộng, trên tất cả các lĩnh vực. Trong khi đó, điều kiện về báo cáo viên pháp luật cấp huyện để tập huấn chuyên sâu cho công tác này chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

- Đối với UBND cấp xã, công tác theo dõi thi hành pháp luật giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. Tuy nhiên, khối lượng công việc của công chức này hiện nay quá nhiều không đảm bảo thực hiện tốt công tác này.

- Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp trong công tác tham mưu UBND huyện đôi lúc chưa được chặt chẽ.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

**1. Về sửa đổi, bổ sung những nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan**

- Kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cần quy định cụ thể các điều kiện thi hành (kinh phí, tổ chức biên chế và các điều

kiện khác đảm bảo thi hành) đáp ứng tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo bố trí công chức chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở cấp huyện (Phòng Tư pháp) theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ vì công tác theo dõi thi hành pháp luật có phạm vi theo dõi rất rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và ngày càng phức tạp, dễ phát sinh các khiếu kiện, tranh chấp trong thực tiễn thi hành luật.

## **2. Về giải pháp nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian tới**

- Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo dõi thi hành pháp luật; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với công tác theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Qua đó, đánh giá các kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là công chức tham mưu và người có thẩm quyền làm công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. Chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Tăng cường công tác chỉ đạo và đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành pháp luật.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước, kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, chỉ đạo./.

### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**

**PHỤ LỤC**  
**VĂN BẢN UBND HUYỆN TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP**  
**(Từ tháng 10/2012 đến 31/7/2022)**

STT	Văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu nội dung
1	Quyết định số 1083/QĐ-UBND	13/6/2013	Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.
2	Công văn số 1016/UBND-NC	23/12/2013	Về việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3	Quyết định số 2575/QĐ-UBND	12/9/2014	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi rau, củ, quả và chè trên địa bàn huyện
	Công văn số 745/UBND-TP	10/9/2014	Về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Quyết định số 1242/QĐ-UBND	10/4/2015	Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện
	Quyết định số 2686/QĐ-UBND	11/6/2015	Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.
	Quyết định số 1567/QĐ-UBND	18/5/2015	Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.
	Quyết định số 388/QĐ-UBND	25/02/2016	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện
	Công văn số 435/UBND-TP	18/5/2016	Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ
	Quyết định số 147/QĐ-UBND	20/01/2017	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện.
	Quyết định số 614/QĐ-UBND	14/3/2018	Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018
	Quyết định số 425/QĐ-UBND	09/02/2018	Ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng năm 2018.
	Quyết định số 2939/QĐ-UBND	10/9/2018	Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”.
	Công văn số 624/UBND-TP	20/6/2018	Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ.
	Quyết định số 750/QĐ-UBND	05/3/2019	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện.
	Quyết định số 749/QĐ-UBND	5/3/2019	Ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.
	Quyết định số 1107/QĐ-UBND	25/3/2019	Ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn huyện.

Quyết định số 3066/QĐ-UBND	6/5/2019	Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về lao động năm 2019 đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
Quyết định số 3080/QĐ-UBND	6/5/2019	Ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng năm 2019 trên địa bàn huyện.
Quyết định số 3814/QĐ-UBND	7/6/2019	Về việc tổ chức kiểm tra chuyên ngành Y tế về an toàn thực phẩm tại điểm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2018-2019 và các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện.
Công văn số 473/UBND-TP	7/6/2019	Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.
Kế hoạch số 41/KH-UBND	29/8/2019	Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2019.
Quyết định số 5351/QĐ-UBND	30/8/2019	Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 trên địa bàn huyện.
Quyết định số 5829/QĐ-UBND	1/10/2019	Ban hành Kế hoạch kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2019.
Quyết định số 7733/QĐ-UBND	4/11/2019	Về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định số 485/QĐ-UBND	05/02/2020	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện.
Quyết định số 486/QĐ-UBND	05/02/2020	Ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
Công văn số 1198/UBND-TP	05/9/2020	Về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.
Công văn số 288/UBND-TP	24/3/2020	Về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.
Kế hoạch số 11/KH-UBND	18/02/2020	Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, nhà ở, trợ giúp người khuyết tật, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2020.
Quyết định số 4716/QĐ-UBND	08/7/2020	Về việc kiểm tra chuyên ngành Y tế về an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Tuy Phước quý III/2020
Quyết định số 2456/QĐ-UBND	29/4/2020	Về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020 trên địa bàn huyện
Quyết định số 2187/QĐ-UBND	14/4/2020	Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2020
Quyết định số 1173/QĐ-UBND	12/3/2020	Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước



Quyết định số 609/QĐ-UBND	17/02/2020	Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2020.
Quyết định số 676/QĐ-UBND	09/02/2021	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
Quyết định số 677/QĐ-UBND	09/02/2021	Ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện.
Kế hoạch số 10/KH-UBND	05/3/2021	Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện
Công văn số 601/UBND-NC	14/5/2021	Về việc triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.
Chỉ thị số 05/CT-UBND	22/4/2021	Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn huyện.
Công văn số 601/UBND-NC	14/5/2021	Về việc triển khai công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.
Quyết định số 591/QĐ-UBND	21/02/2022	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
Quyết định số 590/QĐ-UBND	21/02/2022	Ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện
Công văn số 20/UBND-TP	07/01/2022	Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Công văn số 261/UBND-TP	25/02/2022	Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Công văn số 294/UBND-TP	04/3/2022	Về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Kế hoạch số 46/KH-UBND	22/4/2022	Tập huấn nghiệp vụ về quản lý nhà nước công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2022.